



ที่ ศธ ๐๔๐๔๒/ ๓๑๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ๘๖๑๑๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง กำชับการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย และการลดอุบัติเหตุบริเวณทางม้าลาย

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๔๒/๒๖๒๒

ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง เผยแพร่แผนภาพการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซนต์ และเอกสารแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองรับทราบ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการสวมหมวกนิรภัย ซึ่งมีผลบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นมา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ ขอแจ้งกำชับการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย และการลดอุบัติเหตุบริเวณทางม้าลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เริ่มต้นจากสถานศึกษา ดังนี้ (๑) การหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ฝึกฝนให้เด็กมองซ้ายมองขวา (๒) จำกัดการใช้ความเร็วบริเวณหน้าโรงเรียน หรือในพื้นที่ชุมชนความเร็วแนะนำไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง และ (๓) การสวมหมวกนิรภัย ทั้งคนขี่ และคนซ้อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายครรชิต รักชู)

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสวี ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐๗๗-๕๔๕๑๐๑-๓ ต่อ ๑๑



ที่ ศธ ๐๔๐๔๒/๒๖๒๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ๘๖๑๑๐

๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแจ้งแนวทางการดำเนินงาน

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดชุมพร แจ้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยกำหนดให้มีการบังคับใช้กฎหมายผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย อย่างเข้มงวดจริงจัง และต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ ขอเผยแพร่แผนภาพการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์และเอกสารแจ้งแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองรับทราบ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการสวมหมวกนิรภัย ซึ่งจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนธิ นิลบุตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐๗๗ ๕๕๕๑๐๑-๓ ต่อ ๑๑

โทรสาร ๐๗๗ ๕๕๕๑๐๑-๓ ต่อ ๒๐

“สรุปนโยบายและแนวทางการทางการขับเคลื่อนการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์”

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>การบังคับใช้กฎหมายผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร</p> <p>โดยมีแนวทางขับเคลื่อนผ่าน ๓ มาตรการ ดังนี้</p> <p>๑. มาตรการสร้างการรับรู้</p>	<p>- ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จะบังคับใช้กฎหมายผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง</p> <p>- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Media และสื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>- บูรณาการสร้างสร้างการรับรู้ รมรงค์ ประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในสถานศึกษาตามความเหมาะสม</p> <p>- จัดกิจกรรม Kick off รมรงค์การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ อย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. รูปแบบกิจกรรมตามภูมิสังคม และความเหมาะสมในพื้นที่ โดยให้มีผู้แทนจาก สปถ.จังหวัดชุมพร ไปร่วมสังเกตการณ์ทั้ง ๘ อำเภอ ทั้งนี้ ให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ/ท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงานให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชุมพรทราบด้วย</p> <p>- แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รมรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ครอบคลุมทุกพื้นที่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ รมรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ขนาดใหญ่ จำนวน ๔ ป้าย</p>	<p>- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร</p> <p>- คณะทำงานสร้างการรับรู้</p> <p>- สปถ.จังหวัดชุมพร</p> <p>- สปถ.อำเภอทุกแห่ง</p> <p>- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร</p> <p>- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๒. มาตรการองค์กร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดรถประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒-๓ คัน ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ - ขอความร่วมมือสถานประกอบการ ร้านอาหารมีสิทธิพิเศษให้กับผู้มาใช้บริการที่สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ - ส่วนราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานประกอบการ และนิคมอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ กำหนดมาตรการองค์กรและมาตรการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร เริ่มรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ โดยจะบังคับใช้กฎหมายผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย อย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป - แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลตามมาตรการองค์กร ๘ คณะ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ ศปถ. อำเภอ ทั้งนี้ให้นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมกรรมการจังหวัดชุมพรด้วย - บังคับใช้กฎหมายผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยอย่างเข้มงวดจริงจัง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป - ศึกษาแนวทางการจัดทำแอปพลิเคชันเพื่อมาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง กับผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย <p style="text-align: center;">*****</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เทศบาลเมืองชุมพร - ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร - ทุกหน่วยงาน - ปก.จังหวัดชุมพร - ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร - ปก.จังหวัดชุมพร - ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

สวมหมวกนิรภัย **100%**

จังหวัดชุมพร บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

ตั้งแต่ 15 กันยายน 2565

สำหรับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย ขณะจับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

ไม่ใส่หมวกกันน็อก ไม่ได้น็อกคนเดียว

